



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์(สำนักปลัด)

ที่ บร ๘๓๘๐๑/-

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินงานฯ ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์และติดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เสนอมาร่วมนี้

(นางสาวสาวิตรี โพธิ์จักร)

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้า

(นายอัศวพงษ์ ยอดอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิษณุพล ไตรสร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์

ความเห็นของนายกององค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ปี	เดือน	เรื่องรับ (จำนวน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (จำนวน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (จำนวน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ		หมายเหตุ
					ยุติเรื่อง (จำนวน)	ดำเนินการทางวินัย (จำนวน)	
๒๕๖๕	ตุลาคม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	-	-	-	-	
	พฤศจิกายน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	-	-	-	-	
	ธันวาคม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	-	-	-	-	
	มกราคม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	-	-	-	-	
	กุมภาพันธ์	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	-	-	-	-	
	มีนาคม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	-	-	-	-	
๒๕๖๖	เมษายน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	-	-	-	-	
	พฤษภาคม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	-	-	-	-	
	มิถุนายน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	-	-	-	-	
	กรกฎาคม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	-	-	-	-	
	สิงหาคม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	-	-	-	-	
	กันยายน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	-	-	-	-	
	รวม	๐	๐	๐	๐	๐	